



ที่ ศธ ๐๔๐๘๒/๑๙๙๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
๕๐ ถนนอิสาน ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๘๒/๑๒๑๙  
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้าง  
ประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แจ้งการคัดเลือก  
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส่งแบบคำขอรับรางวัลเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ  
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้าง  
ประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังสำเนาประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสรุชนี โอชโร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๓๐๓๔

โทรสาร ๐ ๔๔๖๒ ๐๒๗๗



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ขอความร่วมมือทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้ง จะได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการพลเรือนประจำดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดีเด่น เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน ๗ ราย ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว มีผู้สมควรเป็นข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
๒. พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ศรีเสริม กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
๓. นายสัมพันธ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกี่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
๔. นายวิโรจน์ ทองเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ มีข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่สมควรจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายรังสรรค์ พนานุสรณ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
๒. นางสาวนิตยา สมอทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
๓. นายชำนาญ บุญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์